



ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการของกรมศิลปากร ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ-ชื่อสกุล	ชื่อตำแหน่งเดิม
๑	๒	๒๔๔	นายกิตติพัฒน์ เอี่ยมอนันต์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๒	๗	๒๔๖	นายทรงพจน์ พูลสิน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓	๕	๒๕๒	นางสาวอุบลวรรณ อินธิบาล	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๔	๑	๒๔๕	นางกุลณัฐ ธรรมวิยศ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๕	๙	๒๕๑	นางดาริน อมรเทพ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลำดับที่	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ-ชื่อสกุล	ชื่อตำแหน่งเดิม
๑	๑	๑๑	นายอรุณ แสนสมบูรณ์สุข	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีสอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมควบคุมมลพิษ และบัญชีผู้สอบแข่งขันในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการของกรมศิลปากร ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมควบคุมมลพิษ และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการของกรมศิลปากร

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว คือ

- ๓.๑ ผู้ยื่นได้ขอสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
- ๓.๒ ผู้ยื่นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
- ๓.๓ ผู้ยื่นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๔ ผู้ยื่นได้แจ้งความจำเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการบรรจุหรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมควบคุมมลพิษ และตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการของกรมศิลปากร หรือในตำแหน่งอื่น ๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมควบคุมมลพิษ และตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการของกรมศิลปากร

๔. ผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ ๑ - ๓ และผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กลุ่มบริหารบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๙



(นางพิมพ์วี วัฒนารางกูร)
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม